



แบ่งปันโอกาส เพื่ออนาคตที่ก้าวหน้า

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับสมัครอาจารย์-จนท. วุฒิป.ตรี/ป.โท บัดนี้-17มิ.ย.63

ThaiJobsGov.com > งานราชการ > สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับสมัครอาจารย์-จนท. วุฒิป.ตรี/ป.โท บัดนี้-17มิ.ย.63
เมื่อ 15/06/2020 15:38 น.



สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสายงานวิชาการ จำนวน 4 อัตรา และสายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา

สายวิชาการ รับจำนวน 4 อัตรา ดังนี้

- อาจารย์ทางด้านธุรกิจบริการอาหาร 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ คณะบริหารธุรกิจ ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโททางด้านคหกรรมศาสตร์ การโรงแรม การจัดการหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์การสอน มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- อาจารย์ทางด้านการจัดการกลยุทธ์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ คณะบริหารธุรกิจ ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ สาขาการจัดการ กลยุทธ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์การสอน มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจอาหาร จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- อาจารย์ทางด้านการตลาด 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ คณะบริหารธุรกิจ ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง มีผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์การสอน มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจอาหาร จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า

- อาจารย์ทางด้านการจัดการ การปฏิบัติการและด้านโลจิสติกส์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่คณะบริหารธุรกิจ ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ การปฏิบัติการ สาขาโลจิสติกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากผู้สมัครจบปริญญาเอกและมีผลงานทางวิชาการหรือประสบการณ์สอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- อาจารย์ทางด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่คณะบริหารธุรกิจ ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านบริหารธุรกิจ สาขา Food Science หรือ Food Technology หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากผู้สมัครจบปริญญาเอกและมีผลงานทางวิชาการหรือประสบการณ์สอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- อาจารย์ทางด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีโท โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี โทหรือเอก สาขาภาษาอังกฤษ , การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล , ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) , ภาษาอังกฤษธุรกิจ หากผู้สมัครจบปริญญาเอกและมีผลงานทางวิชาการหรือประสบการณ์สอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- ครูวิชาชีพ (ครูภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการวิชาการ ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิคและความรู้ด้านการเงินและบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ทำงาน 0 - 2 ปี
- นักบริหารบุคคล 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสถาบัน ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารงานบุคคล สาขาการบริหารจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดทำฐานข้อมูลอัตราค่าจ้าง การคิดคำนวณเงินเดือนและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นฐานได้และปฏิบัติงานอื่นตามได้ที่ได้รับมอบหมาย หากมีประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครบัดนี้-17มิ.ย.63 ในวันและเวลาทำการ สมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาอาคาร 60 พระราชสุดาสมภพ (604) สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง หรือ ดาวน์โหลด ใบสมัครจาก Website ของสถาบัน (www.cdti.ac.th) กรอกใบสมัครพร้อมเอกสาร ประกอบการสมัครส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ (EMS) โดยสถาบันกำหนดรับจากตราประทับไปรษณีย์ ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร **((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))**

Category	Date	Headline	Source	Page	PR Value (THB)
ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จากสื่อออนไลน์ มีเดีย	15 มิ.ย. 2563	สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับสมัครอาจารย์-จนท. วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัณฑิต-17มิ.ย.63	thaijobsgov.com	-	15,000.00